



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มอบเงินสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 มอบเงิน 244,000 บาทให้โรงเรียนพรหมราชบุรีรังสรรค์ เขตบางบอน เพื่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ให้นักเรียนได้มีสถานที่ในการตั้งร้านสหกรณ์ จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียนและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมเสริมสร้างทักษะในการฝึกฝนและเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการและการทำงานร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ให้กับเยาวชน

นางรัชนีพร พึ่งประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้กับโรงเรียนพรหมราชบุรีรังสรรค์ เขตบางบอน ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนระดับประถมศึกษา เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดและเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 โดยอนุมัติงบประมาณเมื่อปี 2555 ให้ทางโรงเรียนไปดำเนินการจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อตั้งเป็นร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องดื่ม ขนมและผลผลิตทางการเกษตรของทางโรงเรียน โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2556

โรงเรียนพรหมราชบุรีรังสรรค์ มีนักเรียนประมาณ 600 กว่าคน ซึ่งทุกคนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ของโรงเรียนตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการออมทรัพย์ มีการเปิดรับฝากเงินจากนักเรียนทุกวันพฤหัสบดี นักเรียนทุกคนจะมีบัญชีเงินฝากกับทางสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนมีเงินฝากกว่า 500,000 บาท กิจกรรมร้านสหกรณ์ เปิดบริการเพื่อให้นักเรียนมาซื้อสินค้าเครื่องเขียนกับทางร้านสหกรณ์ของโรงเรียน เมื่อสิ้นปีทุกคนจะได้รับปันผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้าคืนให้กับสมาชิก และกิจกรรมด้านผลผลิตการเกษตร ฝึกนักเรียนให้ปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงปลา เมื่อเก็บผลผลิตจะนำมาจำหน่ายที่ร้านสหกรณ์ นอกจากนี้ ในอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ยังใช้เป็นที่พักประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ซึ่งในการจัดประชุมสหกรณ์นักเรียน ทุกคนจะได้ฝึกในเรื่องการจกรายงานการประชุม การจดบันทึกบัญชีรับจ่าย เพื่อฝึกนิสัยความละเอียดรอบคอบ การประหยัดอดออม และการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้กับเยาวชน ได้เป็นอย่างดี

“โรงเรียนพรหมราชบุรีรังสรรค์ ได้เริ่มจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของกรุงเทพมหานครหลายสิบปี แต่มาได้เข้าร่วมโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อปี 2552 และได้ส่งครูผู้สอนวิชาสหกรณ์เข้าอบรมหลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์” กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์ให้กับนักเรียน จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และชนะเลิศการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุม บัญชีและการจดบันทึกบัญชี ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ในปี 2552 และได้รับรางวัลชมเชยในปี 2554 ซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียนที่มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนได้อย่างดีอีกแห่งหนึ่ง” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กล่าว